



ที่ ศค ๐๑๐๐.๔/๒๓๗๕๖

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการวางแผนในอนาคต พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๙๖ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี

๒. สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการวางแผนในอนาคต พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขอเสนอเรื่อง ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการวางแผนในอนาคต พ.ศ. ๒๕๖๕ มาเพื่อคณะกรรมการรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔ (๑๓) เรื่องที่คณะกรรมการรัฐมนตรีมีมติให้เสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในด้านการลดความเหลื่อมล้ำ ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กำกับกำกับการบริหารราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

คณะกรรมการรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดเก็บข้อมูลและสถิติตัวเลข รวมทั้งสำรวจและสอบถามประชาชนเกี่ยวกับนโยบายหลัก ๆ ของรัฐบาล แล้วรายงานคณะกรรมการรัฐมนตรีทราบ

๒. สำระสำคัญ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการวางแผนในอนาคต พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน เป็นต้น) นำข้อมูลไปใช้ในการติดตามประเมินผล และวางแผนกำหนดนโยบาย/มาตรการในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชาชน ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยส่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปสัมภาษณ์ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ครั้วเรือนละ ๑ ราย ได้จำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น ๔๖,๖๐๐ ราย ระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

๒.๑ ประชาชนร้อยละ ๗๓.๒ ระบุว่ามีการวางแผนด้านการเงิน โดยมีวิธีการวางแผน ๓ อันดับแรก ดังนี้ (๑) ฝากธนาคาร/สถาบันการเงินอื่น (๒) เก็บเป็นเงินสด และ (๓) เป็นสมาชิกกบดานกิจสงเคราะห์ต่าง ๆ ขณะที่ร้อยละ ๒๖.๘ ระบุว่าไม่มีการวางแผนด้านการเงิน โดยเหตุผลสำคัญ คือ ไม่มีเงินเพียงพอ

เมื่อพิจารณา ...

เมื่อพิจารณาเป็นกลุ่มอายุ พบว่า ผู้ที่มีอายุระหว่าง ๒๐-๕๙ ปี ระบุว่ามีการวางแผนด้านการเงินในสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ที่มีอายุ ๑๘-๑๙ ปี และอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เช่นเดียวกันกับผู้ที่มีรายได้สูงจะมีการวางแผนด้านการเงินมากกว่าผู้ที่มีรายได้น้อย

๒.๒ ประชาชนร้อยละ ๗๔.๐ ระบุว่ามีการวางแผนด้านการงาน/อาชีพ โดยมีวิธีการวางแผน ๓ อันดับแรก ดังนี้ (๑) ทำงานหรือประกอบอาชีพเดิมต่อไป เนื่องจากมีความมั่นคงสูง (๒) หาแหล่งรายได้เสริม เช่น ทำงานล่วงเวลา ทำอาชีพเสริม เป็นต้น และ (๓) ประกอบธุรกิจส่วนตัว ขณะที่ร้อยละ ๒๖.๐ ระบุว่าไม่มีการวางแผนฯ โดยเหตุผลสำคัญ คือ ไม่มีความรู้ในการวางแผน

เมื่อพิจารณาเป็นกลุ่มอายุ พบว่า ผู้ที่มีอายุระหว่าง ๒๐-๕๙ ปี ระบุว่ามีการวางแผนด้านการงาน/อาชีพในสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ที่มีอายุ ๑๘-๑๙ ปี และอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป

นอกจากนี้ ผู้ที่มีอาชีพ เช่น ข้าราชการฯ ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน เป็นต้น มีการวางแผนด้านการงาน/อาชีพมากกว่าผู้ที่ว่างงาน/ไม่มีงานทำ นักเรียน/นักศึกษา และอาชีพอื่น ๆ เช่น พ่อบ้าน แม่บ้าน (อยู่บ้านเฉย ๆ) เป็นต้น

๒.๓ ประชาชนร้อยละ ๗๒.๗ ระบุว่ามีการวางแผนชีวิตครอบครัว โดยมีวิธีการวางแผน ๓ อันดับแรก ดังนี้ (๑) สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ครอบครัว (๒) ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และ/หรือวางแผนการศึกษาให้บุตรและคนในครอบครัว และ (๓) ทำประกันชีวิต ขณะที่ร้อยละ ๒๗.๓ ระบุว่าไม่มีการวางแผนชีวิตครอบครัว โดยเหตุผลสำคัญ คือ คิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว/เป็นเรื่องของอนาคต

๒.๔ ประชาชนร้อยละ ๘๙.๕ ระบุว่ามีการดูแลสุขภาพตนเอง โดยมีวิธีการดูแลสุขภาพ ๓ อันดับแรก ดังนี้ (๑) นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ (๒) ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ และ (๓) เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เช่น มังสวิรัติ วิตามิน คอลลาเจน เป็นต้น ขณะที่ร้อยละ ๑๐.๕ ระบุว่าไม่มีการดูแลสุขภาพตนเอง โดยเหตุผลสำคัญ คือ คิดว่าร่างกายแข็งแรง ไม่จำเป็นต้องดูแลสุขภาพ และไม่มีเวลา เช่น ต้องทำงานหนัก มีภาระต้องรับผิดชอบมาก

ทั้งนี้ เห็นได้ว่าผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มีการดูแลสุขภาพในสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่า เช่นเดียวกันกับผู้ที่มีรายได้สูงมีการดูแลสุขภาพมากกว่าผู้ที่มีรายได้น้อย

๒.๕ ประชาชนร้อยละ ๗๖.๕ ระบุว่ามีการวางแผนเพื่อสภาพความเป็นอยู่ที่ดี โดยมีวิธีการวางแผน ๓ อันดับแรก ดังนี้ (๑) ปรับปรุงที่อยู่อาศัย เช่น ปลุกต้นไม้เพื่อสร้างความร่มรื่น เป็นต้น (๒) เลือกที่อยู่อาศัยที่ไม่แออัด และ (๓) เลือกที่อยู่อาศัยที่สะดวกต่อการเดินทาง ขณะที่ร้อยละ ๒๓.๕ ระบุว่าไม่มีการวางแผนเพื่อสภาพความเป็นอยู่ที่ดี โดยเหตุผลสำคัญ คือ คิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว/เป็นเรื่องของอนาคต

เมื่อพิจารณาเป็นกลุ่มอายุ พบว่า ผู้ที่มีอายุ ๒๐-๕๙ ปี มีการวางแผนเพื่อสภาพความเป็นอยู่ที่ดีในสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ที่มีอายุ ๑๘-๑๙ ปี และอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เช่นเดียวกันกับผู้ที่มีรายได้สูงมีการวางแผนเพื่อสภาพความเป็นอยู่ที่ดีในสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ที่มีรายได้น้อย

๒.๖ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อสภาพความเป็นอยู่ในชุมชน/หมู่บ้านในระดับมากที่สุด ๓ อันดับแรก ดังนี้ (๑) ระบบสาธารณูปโภค เช่น น้ำดื่ม ไฟฟ้า อาหาร เป็นต้น (ร้อยละ ๗๖.๐) (๒) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ร้อยละ ๗๒.๙) และ (๓) ความช่วยเหลือจากคนในสังคม เช่น เพื่อนบ้าน คนในชุมชน/หมู่บ้าน เป็นต้น (ร้อยละ ๖๑.๑)

๒.๗ เรื่องที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ ๓ อันดับแรก ดังนี้ (๑) ควบลดค่าครองชีพ (ร้อยละ ๖๕.๕) (๒) ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริม (ร้อยละ ๕๔.๗) และ (๓) ควรจัดหาอาชีพสำหรับผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุ (ร้อยละ ๔๘.๓)

๓. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

จากการสำรวจดังกล่าว สำนักงานสถิติแห่งชาติมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้

๓.๑ ควรให้ความช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วน เช่น การลดค่าครองชีพ การสร้างอาชีพเสริมให้ประชาชน จัดหาแหล่งเงินทุน/เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ เป็นต้น

๓.๒ ควรส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนในอนาคตในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเงิน ด้านการทำงาน/อาชีพ เป็นต้น โดยเฉพาะกลุ่มที่มีอายุน้อย กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา และกลุ่มที่มีรายได้น้อย เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ สามารถนำมาใช้ในการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจากผลการสำรวจ พบว่า ประชาชนให้เหตุผลที่ไม่มีแผนการวางแผน คือ เห็นว่าเป็นเรื่องไกลตัว ไม่มีความรู้ในการวางแผน

๓.๓ ควรส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในการมีรายได้จากการประกอบอาชีพ การรู้จักวางแผนการออม

๓.๔ ควรส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้คนในชุมชน/หมู่บ้าน เช่น เพิ่มสถานที่จำหน่ายสินค้าของคนในชุมชน/หมู่บ้าน และส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนอย่างยั่งยืน และระบบเศรษฐกิจของประเทศ

๓.๕ ควรเพิ่มช่องทางการสื่อสารในการแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ทั้งข่าวสารทั่วไป ข่าวการบริการของภาครัฐ ข่าวการเตือนภัยต่าง ๆ รวมทั้งสถานการณ์ฉุกเฉินอื่น ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารอย่างรวดเร็วทั่วถึง และเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น

๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงขอเสนอผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการวางแผนในอนาคต พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังกล่าว ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อคณะกรรมการรัฐมนตรีทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

โทร. ๐ ๒๑๔๒ ๑๒๓๔ ต่อ ๒๑๒๗๗ - ๗๘

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๑๓๘

E-mail : popinion@nso.go.th